

Tin Huyện Giao Thủy :

Xét công nhận các xóm NTM kiểu mẫu đợt 1 năm 2023

UBND huyện tổ chức hội nghị xét công nhận xóm NTM kiểu mẫu đợt 1 năm 2023 đối với 30 xóm, tổ dân phố (TDP) của 8 xã, thị trấn gồm: Xóm Hải Hùng, Hải Tiền xã Giao Hải; xóm Lạc Thuận, Thành Thắng và xóm Hưng Long xã Giao Châu; xóm Duyên Sinh, Duyên Hòa, Duyên Hồng, Duyên Trường và xóm Duyên Hải xã Giao Nhân; xóm 1, 2, 3 và xóm 5 xã Giao Lạc; xóm Lâm Hải, Liên Phong, Lâm Hoan và xóm Lâm Quan xã Giao Phong; xóm 1, 3, 5, 8, 9 và xóm 10 xã Giao Tiến; xóm Xuân Tiên, Xuân Minh, Xuân Thọ và xóm Xuân Hoàn xã Giao Xuân; TDP Sơn Thọ và TDP Sơn Hòa thị trấn Ngô Đồng. Đồng chí Trần Thị Ngát - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị; dự có các đồng chí thành viên Hội đồng thẩm định cùng các đồng chí Chủ tịch UBND xã Giao Hải, Giao Châu, Giao Nhân, Giao Phong, Giao Tiến, Giao Xuân và thị trấn Ngô Đồng.



Đồng chí Trần Thị Ngát - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

Theo Báo cáo của Văn phòng điều phối xây dựng NTM huyện về kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị và kết quả thực hiện các tiêu chí NTM kiểu mẫu đối với 30 xóm của 8 xã, thị trấn. Đến nay cả 30/30 xóm, TDP hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định; 30/30 xóm đạt 8/8 tiêu chí của Bộ tiêu chí xóm NTM kiểu mẫu. Trong đó: Nhà ở và các công trình phụ trợ đều được xây dựng khang trang, ngăn nắp, hợp vệ sinh. Có 100% tuyến đường trục, đường dọc ngõ xóm, ngõ TDP được nhựa hóa hoặc bê tông hóa kết nối đến tận gia đình, cánh đồng tạo điều kiện cho việc đi lại, giao thương hàng hóa, lắp đặt hệ thống chiếu sáng cộng đồng. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, NTTS, trang trại, làm nghề phát triển theo đúng quy hoạch;

có trên 85% lao động qua đào tạo; thu nhập bình quân đầu người của các xóm, TDP đạt trên 83 triệu đồng/ người/ năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều năm 2023 giảm xuống dưới 1%. Có trên 95% số học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục theo học THPT, Trung tâm GDNN - GDTX; tỷ lệ người dân tham gia BHYT của 30 xóm đạt trên 95%; tỷ lệ người dân tham gia BHXH tự nguyện cơ bản đạt; có trên 90% tỷ lệ người dân có sổ khám bệnh điện tử. Có 30/30 xóm, TDP được công nhận và giữ vững danh hiệu “Xóm văn hóa” 2 năm liền; có trên 95% tỷ lệ hộ gia đình đạt “Gia đình NTM kiểu mẫu”; tỷ lệ hộ gia đình thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội đạt 100%; các sân chơi thể thao ngoài trời đã thu hút trên 60% số người dân thường trú tham gia; các xóm, TDP đều có tổ công nghệ số cộng đồng hoạt động hiệu quả. Về cảnh quan môi trường các xóm, TDP thực hiện việc phân rác thải tại nguồn và được thu gom 2 ngày/lần về khu xử lý rác thải tập trung; có 100% xóm, TDP hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh”, thường xuyên chăm sóc tuyến đường hoa, cây xanh; các cơ sở chế biến thực phẩm nông lâm thủy sản đều được chứng nhận về ATTP. Các Chi bộ xóm, TDP đều được công nhận là Chi bộ đạt danh hiệu “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; các gia đình trong 30 xóm, TDP đều chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định, hương ước của cộng đồng. Hàng năm Chi bộ có Nghị quyết về ANTT, xóm TDP xây dựng kế hoạch thực hiện ANTT trên địa bàn; các xóm đều có mô hình sử dụng Camera giám sát phục vụ công tác ANTT, TNXH được kiểm chế so với năm trước. BCD thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được thường xuyên củng cố kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động, thành lập duy trì và hoạt động có hiệu quả Tổ hòa giải ở cơ sở theo quy định pháp luật; có trên 70% tỷ lệ mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm thuộc vi phạm hòa giải được giải quyết thành công. Qua việc lấy ý kiến có trên 90% nhân dân của 30 xóm, TDP hài lòng về kết quả thực hiện Bộ tiêu chí xóm NTM kiểu mẫu...



***Đồng chí Trần Quang Hưng - HUV, Trưởng Phòng NN & PT NN huyện
phát biểu tại hội nghị***

Tại hội nghị, các thành viên trong Hội đồng thẩm định của huyện đã tiến hành bỏ phiếu xét công nhận xóm, TDP đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Qua kết quả đã có 100% số phiếu đồng ý 30 xóm, tổ dân phố (TDP) của 8 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (đợt 1) năm 2023.





Đại diện BHXH huyện, lãnh đạo xã Giao Châu phát biểu tham luận tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thị Ngát - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và người dân trên địa bàn 30 xóm, tổ dân phố (TDP) của 8 xã, thị trấn; kinh tế - xã hội có nhiều bước phát triển tích cực; hạ tầng nông thôn, vệ sinh môi trường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được tăng cường và giữ vững; đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng lên; đến nay 30 xóm, TDP đều đạt 8/8 tiêu chí theo yêu cầu. Hội đồng thẩm định của huyện sẽ trình Chủ tịch UBND huyện sớm công nhận xóm, TDP đạt chuẩn NTM kiểu mẫu./.

Nguồn : <https://giaothuy.namdinh.gov.vn/>